
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

๑. นายโชคชัย  รักเก้ือ นายอ าเภอบางมูลนาก    ประธานฯ 
๒. นายชาญณรงค์  กันภัย พัฒนาการอ าเภอบางมูลนาก   กรรมการ 
๓. นายสงคราม  เพ็ชรนา ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอบางมูลนาก   กรรมการ 
๔. นายภาณุวัฒน์  ยุทธนาระวีศักดิ์  นายกเทศมนตรีต าบลหอไกร  กรรมการ  
๕. นายเขต  เส็งพานิช ผู้แทนภาคเอกชน    กรรมการ 
๖. ร้อยโทบุญช่วย พรหมจันทร์  ประธานชมรมคนพิการอ าเภอบางมูลนาก กรรมการ 
๗. นางเมตตา  สุขสวคนธ์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอบางมูลนาก กรรมการ 
๘. นางอัจฉริยา  ข าแป้น เลขามูลนิธิแก้วคุ้มครอง    กรรมการ 
๙. น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก   เลขาฯ 
๑๐. นายราชัน  เขียวงาม ประธานชมรม อสม.อ าเภอบางมูลนาก กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๑.  นางมาเลียม จันทร์พรม ผู้อ านวยการ กศน.บางมูลนาก          กรรมการคณะอนุกรรมการ 
๑๒.  นางนพวรรณ  เสือส่วน ปลัดเทศบาลต าบลหอไกร           กรรมการคณะอนุกรรมการ 
๑๓.  นางดลพร  ข าจร ก านันต าบลวังส าโรง           กรรมการคณะอนุกรรมการ 
๑๔.  นายชิต  ปานพลอย       ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารต าบลวังตะกู      คณะอนุกรรมการ 
๑๕.  นายสมหมาย  เชียงพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลบางไผ่                    คณะอนุกรรมการ 
๑๖.  นางมาลี  วรสิริกุล ผู้แทนกิ่งกาชาดอ าเภอบางมูลนาก                    คณะอนุกรรมการ 
๑๗.  นางนงค์นุช  แสงลภ เลขานุการชมรม อสม.อ าเภอบางมูลนาก          คณะอนุกรรมการ 
๑๘.  นางจิณห์จุฑา  ใหม่ศรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เนินมะกอก                คณะอนุกรรมการ 
๑๙.  น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  คณะอนุกรรมการ 
๒๐.  นายวีระศักดิ ์ ปานอุดมลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก        คณะอนุกรรมการ 
๒๑.  นายพินิจ  งามรุ่งโรจน์                          คณะอนุกรรมการ 
๒๒.  นายเฉลิมพล  แตงอ่อน (ผู้แทน) ผอ.กองสาธารณสุข ทม.บางมูลนาก         คณะอนุกรรมการ 
๒๓.  นายฉัตรชัย  หุมอาจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทม.บางมูลนาก              คณะอนุกรรมการ 
๒๔.  นายเจริญพงษ์  คุ้มทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลหอไกร                       คณะอนุกรรมการ 
๒๕.  พ.ต.ท.พิรุฬห์  ศิลาพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.บางมูลนาก                           คณะอนุกรรมการ 
๒๖.  น.ส.จารวุรรณ  ตั้งจิตรสมคิด คร ู                       คณะอนุกรรมการ 
๒๗.  นายมุนินทร์  วงษ์จู เจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อ าเภอบางมูลนาก      คณะอนุกรรมการ               
๒๘.  นายชานนท์  ขมด้ิม เจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อ าเภอบางมูลนาก      คณะอนุกรรมการ 
๒๙.  นายอ านาจ  จันทรมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      คณะอนุกรรมการ 
๓๐. นางสาวนภัสสรณ์  พุ่มพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   เลขานุการคณะท างานส านักเลขา 

 
               



วาระการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เป้าหมายการท างานของผู้ว่าฯ จะท างาน 1 ปี ให้มีผลงานเท่ากับ 3 ปี เน้นการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร  โดยจะผันน้ ามากักเก็บในบึงสีไฟ และสร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย(หุ้มเงิน) เสร็จภายในปี 65   

1.2 ผู้ว่าฯ จะลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่มาค้างคืน ตื่นเช้ามาใส่บาตร อาจจะมีกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน 
เตะฟุตบอล เลี้ยงอาหาร ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

1.3  กิจกรรมบวร เดือนพฤศจิกายนผู้ว่าจะมาเป็นประธานการประชุม 
1.4  การจัดการโควิด ต้องเร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด 

 
วาระท่ี 2 ติดตาม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่   ๑ /๒๕๖๔    
 มติที่ประชุม รับรอง 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ สถานการณ์โควิค การบริหารวัคซีนโควิด-19   
น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : สถานการณ์โควิด-19 มีอัตรา

ป่วยที่สูง ปัจจุบันจังหวัดพิจิตร มี 18 คลัสเตอร์ โดยมีบางมูลนากด้วย 2 คลัสเตอร์ ให้ทุกโรงพยาบาล
เตรียมความพร้อม ทั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม SQ แต่ละต าบล 

น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : ผลการฉีดวัคซีน เป้าหมาย 
44,902 คน ฉีดแล้ว 17,910 รวม 58.10% ล าดับอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ได้แก่ Pfizer > 
Astra > Sinopham > Sinovac  มีแผนการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 ของอ าเภอภายในวันที่ 26 ตุลาคม 
2564 จ านวน 4,500 โดส 

ประธาน : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิงอนุมัติเปิด
เทอมเริ่มวันที่ 1 สิ่งที่จะช่วยได้คือการฉีดวัคซีน เป้าหมายของทางอ าเภอบางมูลนากก็เป็นไปด้วยดี 

๓.๒ แจ้งสถานะเงินกองทุน พชอ.คนบางมูลนาก  ไม่ทอดทิ้งกัน 
น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : เงินกองทุน พชอ. คนบางมูล

นากไม่ทอดทิ้งกัน  รายได้จากการจัดงานวิ่ง Run for Fun  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และการจ าหน่ายเสื้อ Run 
for Fun   เงินกองทุนฯ คงเหลือ 397,550.32 บาท ที่ผ่านมาได้ได้เป็นค่าใช้จ่าย 

- มอบถุงธารน้ าใจ   83,140 บ. 
- สนับสนุนตู้ปันสุข   50,000 บ. 
- มอบทุนการศึกษา   30,000 บ. 
a. สมทบจัดตั้ง รพ.สนาม  15,600 บ. 
b. ปรับปรุง LQ บ้านมีนา และภาพิมน 27,695 บ. 

  น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : เสื้อ Run For Fun ep3
เหลือเสื้อ 11,072 ตัว เป็นเงิน 115,383 บ. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพ ติดตามเรื่องเงินสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลสนาม นาค 2 ส่วนท้องถิ่นทุกท่ีสมทบครบแล้ว 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ ทบทวนประเด็นการขับเคลื่อนงาน พชอ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ : นวัตกรรม “วัยเก๋าเข้าใจชีวิต” นวัตกรรมตอนนี้ได้มาจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแล เป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้ผู้สูงอายุเห็ฯนป้าหมายชีวิตของตัวเอง 
ซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  

น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : ประเด็นการขับเคลื่อนงาน 
พชอ. ได้แก่ 

- สังคมผู้สูงอายุ  
- สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย ด้วยการออกก าลังกาย ลดหวาน มัน เค็ม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก 
- การจัดการน้ า ป้องกันน้ าท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง 

  น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก :  ปัญหาการด าเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ ท าอย่างไรเด็กจะมีพัฒนาการเด็ก โดยส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุข
ดูแล ถ้าพบเร็วจะเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการได้เร็ว 

น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก : การประกวดอ าเภอ     To 
Be Number One อ าเภอบางมูลนาก เป็นตัวแทนภาคส่งประกวดระดับประเทศ โดยคณะกรรมการ
ประกวดฯ จะลงตรวจในวันที่ 17 พ.ย. 2564 

ประธาน : ขอบคุณทีมงานทางสาธารณสุขที่ร่วมกัน ที่ช่วยกันดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ พัฒนา
ชีวิต ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือที่จะดูแลในระดับพ้ืนที่ 

4.2  การเร่งรัดเป้าหมายให้ฉีดวัคซีน 70% 
น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ : ตอนนี้วัคซีนมีพร้อมที่โรงพยาบาล 
น.ส.จารุวรรณ  ตั้งจิตรสมคิด : เข็มที่ 1 จ าเป็นต้องฉีด Sinovac ไหม หากต้องการฉีด

วัคซีน Astra 
นายราชัน เขียวงาม : จะพยายามให้ อสม. สื่อความหมาย 

  น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ : วัคซันมีหลักการคือฉีดเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนเชื้อตายเพ่ือท า
ให้ร่างกายมีความพร้อมรับเชื้อเป็น เพ่ือจะให้เปลี่ยนกรอบความคิดของประชาชน 
  ประธาน : จริงๆ ต้องใช้เวลา แต่จริงๆ ก็นานพอสมควร บางคนอยากได้รับวัคซีนดีๆ 

 น.ส.ปานทิพย์  บุญประเสริฐ : เราเปิดรับทุกพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
4.3 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- หิ้ววัคซีนลงพ้ืนที่ 
- ท าอย่างไรสร้างแรงจูงใจให้คนมาฉีดวัคซีน 

 มติที่ประชุมรับรอง 
- ให้ใช้เงินกองทุน พชอ. จัดซื้อข้าวสาร 5 กิโลกรัม มอบให้คนที่มาฉีดวัคซีน    เข็ม 1 
- ให้ทุก รพ.สต.มีข้อมูลคนฉีดวัคซีน คนไม่ฉีดวัคซีน คนต้องการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดไว้

พูดคุยกับก านันผู้ใหญ่บ้าน 
- ให้สาธารณสุขเผยแพร่ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนกับผู้น าฯ อสม. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  



5.1 ปฏิทินงาน 
  - 14 พ.ย.2564 งานทอดกฐินอ าเภอ 
  - 19 พ.ย.2564 งานลอยกระทง 
  - 29 พ.ย. 2564 บริจาคโลหิตที่ว่าการอ าเภอ 
  - 4 พ.ย. 2564 ประชุมคณะกรรมการทูบี เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 

5.2  แผนประชุม พชอ.ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
5.3  ทางมูลนิธิก าลังท าพิพิธภัณฑ์ชุมชน  สร้างสะพานปลา 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

                                      
ลงชื่อ .................................. ผู้บันทึกการประชุม    ลงชื่อ .................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
    (นางสาวนภัสสรณ์  พุ่มพิศ)      (นางสาวกษมา  สุนทรสุริยวงศ์) 

       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบางมูลนาก จังหวัด

พิจิตร ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔   

ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
 

 
 

 
 

 
 
 



 


